

THÔNG BÁO**kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Cư M'gar**

Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh uỷ, ngày 11/11/2016, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực tế mặt bằng Khu công nghiệp Phú Xuân (xã Ea Drong); thăm Khu Nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pôk và thăm Hồ đập Buôn Yông để kiểm tra vấn đề tưới tiêu và tiết kiệm nước; làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Cư M'gar về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 10 tháng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

Tham dự họp có các đồng chí Tỉnh uỷ viên theo dõi, phụ trách địa bàn huyện Cư M'gar; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ; các Sở, ban, ngành của tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ và đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam, các phòng, ban của huyện Cư M'gar.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Huyện uỷ Cư M'gar báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2016 và ý kiến của các đồng chí tham gia cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 10 THÁNG NĂM 2016

Trong 10 tháng 2016, tình hình chung của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Cư M'gar là một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thiên tai hạn hán kéo dài, gây thiệt hại không nhỏ đến các loại cây trồng chủ lực của huyện như cà phê, cao su; tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài... gây khó khăn cho đời sống người dân. Để khắc phục hậu quả hạn hán, trước hết Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị huyện tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều tiết nước tưới, nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi, khoan giếng nước sinh hoạt giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tình hình an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp, tranh chấp, khiếu kiện chưa giảm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện uỷ đề ra. Song, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, huyện đã tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc; chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đúng tiến độ, đạt những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã Cưôr Đăng, Cư Đliêm' nông trong năm

2016 theo kế hoạch; đẩy mạnh triển khai đầu tư đường giao thông nông thôn; tình hình sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định; công tác quản lý thị trường, bình ổn giá, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết được đẩy mạnh không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến. Công tác quản lý quy hoạch và cấp phép kinh doanh ngành hàng có điều kiện được thực hiện đúng quy định. Quan tâm công tác quản lý, bảo vệ rừng, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án lâm nghiệp; quản lý hành chính về chăn nuôi, tiêu thụ động vật hoang dã. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và triển khai đồng bộ; các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, giao thông, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và đô thị được thực hiện tốt.

Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và huyện đã và đang được thực hiện một cách quyết liệt và đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên, cần nỗ lực hơn nữa đối với lĩnh vực thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra trong 02 tháng cuối năm; khẩn trương rà soát, phân loại các chỉ tiêu đạt và không đạt để chuẩn bị tổng kết năm 2016.

Nhìn chung, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong 10 tháng năm 2016 góp phần cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đề nghị huyện tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao nhất trong 02 tháng còn lại của năm 2016.

II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM 02 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Đề phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được trong 10 tháng năm 2016, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau đây trong 02 tháng còn lại của năm:

1. Lĩnh vực kinh tế

Nông - Lâm nghiệp

Cư M'gar có lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, do đó cần phát huy lợi thế này, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao để nâng giá trị sản phẩm hàng hóa trên mỗi hecta đất sản xuất, trong đó chú ý lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp để phát triển kinh tế.

Với vị trí gần thành phố Buôn Ma Thuột (trung tâm của tỉnh) cũng là một trong những lợi thế giúp huyện thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản để giúp thay đổi tỉ trọng công nghiệp, hàm lượng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp của huyện.

Lĩnh vực trồng trọt: Đề nghị huyện nghiên cứu áp dụng các hình thức thích hợp như phương pháp trồng xen canh, tích cực trồng rừng, chăn nuôi dưới tán rừng... để đảm bảo môi trường sống, nâng cao giá trị đất sản xuất, cải thiện đời sống người dân.

Về xây dựng nông thôn mới: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã; chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020; khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để công nhận cho 02 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2016 (*xã Cư Dliê M'nông và Cưôr Đăng*); đồng thời, hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn

nông thôn mới đối với xã Ea Tul; báo cáo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh vào cuối tháng 11/2016.

Công nghiệp - Xây dựng

Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kiên quyết thu hồi các dự án không giải ngân đúng thời hạn, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cư M'gar chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh uỷ nếu để Trung ương cắt vốn do không giải ngân đúng tiến độ.

Thương mại - Dịch vụ

Chú trọng phát triển theo hướng tăng trưởng bền vững, gắn yếu tố môi trường an toàn, đời sống người dân ổn định, an ninh trật tự.

Thu ngân sách của huyện đạt thấp, quy mô kinh tế nhỏ so với tổng sản phẩm xã hội, do đó đề nghị huyện cân đối thu chi hợp lý.

Lĩnh vực văn xã

Y tế: Chú ý quan tâm đến sức khoẻ người dân, chăm sóc cộng đồng; phòng bệnh sốt xuất huyết; diệt lăng quăng, diệt muỗi; đảm bảo bố trí trực tại các trạm y tế, bệnh viện huyện để phục vụ người dân 24/24.

Giáo dục - Đào tạo: Cần có các biện pháp ưu tiên, khuyến khích trẻ em đến trường, không để xảy ra việc bỏ học, đảm bảo xây dựng thể hệ trẻ có đủ kiến thức cho tương lai.

Về An sinh xã hội; quốc phòng, an ninh: Quan tâm ưu tiên giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, đảm bảo công tác bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chi trả chế độ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định; tập trung xử lý khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo; kịp thời ngăn chặn hoạt động của tôn giáo trái phép, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể của huyện để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, xây dựng đời sống văn hoá mới, phát triển kinh tế, phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để người dân hiểu và thực hiện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Cần quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng Đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm; triển khai, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015; cải cách đạo đức công vụ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm... đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và giải quyết tốt công việc cho nhân dân.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA HUYỆN

1. Về đề nghị có chủ trương giao lại 90 ha đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pôc cho Huyện quản lý, để xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng

dụng công nghệ cao của huyện để phát triển Kinh tế - xã hội thị trấn Ea Póc, xã Cư suê, xã Quảng Tiến...; đồng thời có chủ trương giao 100 ha đất của Nông trường cao su Cư M'gar cho Huyện quản lý để Huyện xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (thứ 2) nằm ở phía Bắc của Huyện nhằm phát triển Kinh tế - xã hội các xã Ea Kpam, Ea H'ling, Cư M'gar, thị trấn Quảng Phú:

- Thống nhất chủ trương, chọn Cư M'gar làm mô hình điểm, là Trung tâm của mô hình nông nghiệp công nghệ cao; đề nghị huyện khảo sát lại nguồn nước, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đảm bảo phù hợp triển khai nông nghiệp công nghệ cao tại huyện, báo cáo tỉnh.

- Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên - Môi trường và các ngành liên quan hướng dẫn huyện triển khai đúng thủ tục, quy định.

- Thống nhất chủ trương vừa bổ sung quy hoạch đất vừa báo cáo cho UBND tỉnh danh mục kêu gọi đầu tư 02 Dự án nêu trên để xin chủ trương của UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

2. Về đề nghị cho chủ trương chuyển mục đích 200 ha đất Lâm nghiệp (đất trống, đồi trọc, không có rừng) tại xã Ea M'đroh (do huyện quản lý) để Huyện xây dựng khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tập trung của Huyện để phát triển Kinh tế - xã hội các xã Ea M'đroh, Ea Kiết, Ea Kuêh, Ea M'ngang...; đồng thời đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam giao 70 ha đất thuộc Công ty TNHH MTV cà phê Đrao (đã hết chu kỳ canh tác vườn cây) cho Huyện để xây dựng khu chăn nuôi tập trung (thứ 2) tại phía Tây Bắc của Huyện, nhằm phát triển Kinh tế - xã hội các xã Ea Tul, Cư Đ'liêm nông, Ea Tar....;

- Chủ trương của Chính phủ là cấm khai thác rừng tự nhiên, chuyển đổi rừng nghèo kiệt qua mục đích khác, do đó, Thường trực Tỉnh uỷ ưu tiên chọn phương án nông lâm kết hợp, chăn nuôi dưới tán rừng. Giao Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với huyện tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Đối với 70 ha đất thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Đrao: Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo UBND huyện báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh để báo cáo Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

3. Về đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục kiến nghị với các Bộ, Ngành, Trung ương quan tâm bố trí kinh phí xây dựng các hồ đập trên địa bàn huyện Cư M'gar, phục vụ tưới tiêu, khắc phục hạn hán, ứng phó với biến đổi khí hậu; trước mắt cần sớm đầu tư, thi công các công trình trọng điểm như: công trình thủy lợi Ea M'đroh 1 (xã Ea M'đroh); Ea Knung (xã Cư M'gar); Đrai sí, Ea Kiêng (xã Ea Tar); Buôn Tah (xã Ea Đ'rong); Ea Kuêh 1, Ea Kuêh 2 (xã Ea Kuêh):

Đối với công trình Thủy lợi Ea M'đroh 1, UBND tỉnh đã có Công văn số 7672/UBND-TH ngày 26/9/2016 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn dự án khởi công mới đề nghị Trung ương hỗ trợ mục tiêu theo Chương trình phát triển

KTXH vùng 2016-2020 tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu cho tỉnh rất hạn chế. Do vậy, không có khả năng mở mới đầu tư xây dựng các dự án; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi đăng ký nguồn ODA khi có nhà tài trợ quan tâm.

Đối với công trình Thủy lợi Ea Nung 1, công trình Thủy lợi Đrai Sí, Ea Kiêng và Ea Kuếh: Đề nghị UBND huyện Cư M'gar lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, khi tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở phối hợp các ngành tham mưu trình UBND tỉnh.

Đối với công trình Thủy lợi Buôn Tah: Đã được Trung ương thông báo vốn hỗ trợ bằng nguồn vốn chống hạn cấp bách là 10 tỷ đồng. Ngày 08/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mời các Sở ngành và UBND các huyện họp để tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư để thực hiện dự án. Đề nghị UBND huyện rà soát, điều chỉnh quy mô, tính toán phương án đền bù giải phóng mặt bằng phù hợp và bố trí vốn ngân sách huyện để thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

4. Đề nghị tỉnh sớm triển khai thi công các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện như: tuyến đường xã Quảng Tiến đi xã Ea Đ'rong, xã Quảng Hiệp đi thị trấn Ea Súp, Thị trấn Quảng Phú đi xã Ea Kiết, đường nội Buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pók (Buôn cách mạng, quê hương đồng chí Y' Ngông Niê Kđăm), đường từ Buôn căn cứ cách mạng Kđoh (H5) xã Ea Tar đi Quốc lộ 29... góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ cho phát triển Kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng – an ninh tại địa phương:

Đối với tuyến đường xã Quảng Tiến đi xã Ea Đ'rong; xã Quảng Hiệp đi thị trấn Ea Súp; thị trấn Quảng Phú đi xã Ea Kiết: Đề nghị UBND huyện Cư M'gar lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, khi tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở phối hợp các ngành tham mưu trình UBND tỉnh.

Đối với tuyến đường nội Buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pók (Buôn căn cứ cách mạng, quê hương đồng chí Y' Ngông Niê Kđăm) và đường từ Buôn căn cứ cách mạng Kđoh (H5) xã Ea Tar đi Quốc lộ 29: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

5. Về vấn đề cổ phần hoá các Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn, cụ thể là Công ty cao su Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók..., đề nghị

tinh triển khai thực hiện thận trọng, trong đó cần đảm bảo quyền lợi của người lao động, công nhân; nhất là đảm bảo đất sản xuất cho người lao động, cụ thể: có thể giao đất trực tiếp cho các công nhân, hộ gia đình nhận khoán, tài sản trên đất là giá trị vườn cây cho phép công nhân, hộ gia đình trả dần cho Nhà nước trong 5 năm, 10 năm:

Đề nghị huyện tạo điều kiện, cùng tham gia, hướng dẫn, quản lý trong quá trình thoả thuận chuyển đổi mục đích của các Công ty, đảm bảo an ninh trật tự, tránh đề xảy ra khiếu kiện, ổn định chính trị, đảm bảo đời sống cho công nhân và người lao động.

6. Về việc khoán kinh phí chi thường xuyên cho các địa phương, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định trong thời gian 2011 – 2015, 2016 – 2020. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trên, đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có chủ trương, cơ chế cho phép huyện Cư M'gar làm thí điểm việc kiêm nhiệm các chức danh (Bí thư Đảng uỷ xã kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo, cán bộ Tổ chức Đảng uỷ...; Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn...), nguồn kinh phí tiết kiệm được sẽ dùng cho đầu tư phát triển, xây dựng đường giao thông nông thôn các thôn, buôn, tổ dân phố....

Đề nghị huyện báo cáo bằng văn bản mô hình giảm bớt các chức danh ở thôn buôn, báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện uỷ Cư M'gar, Thường trực Tỉnh uỷ thông báo để các Ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cư M'gar và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh uỷ;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ Cư M'gar;
- Lãnh đạo VPTU;
- Lưu VPTU(th).



Triệu Thị Ngoan